

# ซัมซุง สร้างต้นแบบ ค่ายพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21

## Samsung Discovery Camp ค่ายคั่นอนาคต หนุน

### เด็กไทย ก้าวไกลในโลกอนาคต



ซัมซุง ขยายผลโครงการ “ซัมซุง สร้างพลังเรียนรู้สู่อนาคต” สู่กิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 รูปแบบใหม่ “Samsung Discovery Camp ค่ายคั่นอนาคต” ระดมความรู้จากการทำโครงการร่วมกับครูทั่วประเทศ พัฒนา นวัตกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เปิดกว้างสำหรับเด็กๆ จากทุกโรงเรียน โดยนำร่องเป็นครั้งแรกกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุงสร้างพลังเรียนรู้สู่อนาคต” เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2556 โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ได้มอบนวัตกรรมของซัมซุงและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูใน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะที่ จำเป็นสำหรับศตวรรษใหม่ให้กับเด็กไทย ในปีนี้ ซัมซุงได้เชิญชวนครูในโครงการฯ ให้นำประสบการณ์ตลอด 6 ปี มา พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในชื่อ Samsung Discovery Camp ค่ายคั่นอนาคต ที่เปิดโอกาส ให้เด็กๆ จากทุกโรงเรียน ได้เรียนรู้ร่วมกัน

“ค่ายพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 Samsung Discovery Camp ค่ายคั่นอนาคต เป็นกิจกรรมค่าย 1 วัน ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมฐานที่สนุกสนานและท้าทาย โดยใช้กระบวนการแบบ Active Learning ที่ผนวก นวัตกรรมของซัมซุง โดยเนื้อหาของกิจกรรมในแต่ละฐานนั้นเป็นทักษะที่สำคัญของโลกยุคใหม่ เช่น ฐาน “ค้นหาค่า พลัง” ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ค้นพบศักยภาพและวางแผนเส้นทางอนาคตของตัวเอง ฐาน “ดาบแห่งสัจจะ” ที่ชวน ให้เด็กๆ รู้เท่าทันการใช้เหตุผลอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งพบเห็นกันอยู่เสมอในโลกโซเชียล อันจะนำมาซึ่งข้อสรุปหรือการก กระทำที่ไม่สมเหตุสมผล ฐาน “โล่ป้องกันภัย” ที่สอนให้เด็กๆ รู้จักการระดมสมองเพื่อรับมือปัญหาต่างๆ และ ฐาน “กุญแจแห่งปัญญา” ที่แนะนำวิธีสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการทำกิจกรรมแต่ละฐาน เด็กๆ จะได้ฝึก ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งถือเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคน ควรมี”

“เราตั้งใจให้ค่ายนี้จุดประกายให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงทักษะที่ตนเองมี รวมถึงทักษะที่ จำเป็นในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้เด็กๆ ได้เริ่มต้นวางแผน ก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพที่ตัวเองมุ่งหวังในอนาคต พร้อมกัน นั้น ค่ายนี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ดึงศักยภาพจากครูในโครงการฯ ของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น

แนวทางขยายผลการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมนักเรียนทั่วประเทศในอนาคต”

Samsung Discovery Camp ค่ายคํานอนาคต จัดขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ กว่า 120 คน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมคํานอนาคตและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกัน

ด.ญ. “ไบเตย” ณัชชา จาริต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ หนึ่งในนักเรียนที่ได้เข้าร่วม Samsung Discovery Camp ค่ายคํานอนาคต กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคํานพบอนาคต เพราะช่วยให้เธอวางแผนชีวิตของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

“ชอบทุกกิจกรรมเลยคะ หนูได้เพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้ว่าต้องใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา แต่ที่ชอบมากที่สุดคือกิจกรรมที่ให้วาดภาพป๊อป-อาร์ทในฝัน หนูได้มีโอกาสถ่ายทอดความคิดของเราผ่านผลงาน ช่วยให้รู้ว่าเราสนใจอาชีพอะไร และควรต้องทำอะไรเพื่อไปสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันคะ”

ด้าน ครูเพียรกิจ นิมิตรดี ครูจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ผู้พานักเรียนมาร่วมกิจกรรมกล่าวว่า เนื้อหาหลักสูตรและการออกแบบกิจกรรมของ Samsung Discovery Camp ค่ายคํานอนาคต นั้นสอดคล้องกันเป็นอย่างดี นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง ขณะเดียวกัน ครูที่มาร่วมกิจกรรมก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน

“รู้สึกตื่นตาตื่นใจคะ เนื้อหาของกิจกรรมตรงกับสิ่งที่เราอยากให้นักเรียนได้รู้ แต่ประสบปัญหาว่าไม่รู้จะสอนอย่างไร พอได้มาเห็นกิจกรรมที่ค่ายก็เกิดแรงบันดาลใจ และได้รับความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่เอาไปใช้ที่โรงเรียนได้มากมายเลยคะ”

Samsung Discovery Camp ค่ายคํานอนาคต ยังถือเป็นการรวมพลังของครูในโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” จากทั่วประเทศ ที่อาสามาเป็นครูวิทยากรประจำค่าย หนึ่งในนั้นคือ ครูฮาพันดี ยูโซะ โรงเรียนศาสนศึกษา ผู้เดินทางไกลจากจังหวัดปัตตานี เพื่อนำกระบวนการการแบบ Active Learning ตามแนวทางของโครงการฯ มาช่วยพัฒนาเด็กๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ

“ระหว่างที่ทำกิจกรรม รู้สึกชื่นใจมากที่นักเรียนหลายๆ คนสามารถคํานพบตัวเองได้ ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่ายนี้ เพราะไม่เพียงได้ถ่ายทอดความรู้จากการทำโครงการฯ ให้กับเด็กๆ ภาคเหนือ แต่ยังสามารถนำประสบการณ์ใหม่จากการเป็นวิทยากรในค่ายกลับไปแบ่งปันให้ครูและเด็กๆ ที่ภาคใต้ได้ด้วยครับ”

สามารถติดตามโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ได้ที่ [www.samsungslc.org](http://www.samsungslc.org) หรือเฟซบุ๊กเพจ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต”